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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/๒๕๖5 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม  ๒๕๖5  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 

 
 
ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
  ๒. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 

  3.นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  
  4. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
  5. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  6. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
  7. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   
  8. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
  9. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร  
  10.นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์  
  11. นางสาวกันยา  มั่นคง 
  12. นางผ่องศรี พิกุลทอง 
  13. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
 14. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
  15. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
  16. นางสาวกันยา  มั่นคง 

  17. นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์

  18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

  19. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 

  20.นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 

  21. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
  22. นายธนกฤต  ภูโอบ  
  23. นายสมศักดิ์  พูนใจสม 
  24. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
  25. นายกฤษณะ  เพชรพลอย   
  26. นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม   
  27. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย   
  28. นายอานนท์  ศรีสุข    
  29. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
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  30.นายสุวิทย์  เหล่าสี 
  31. นายมนตรี  ประชุม 
  32. นางสาวกนกกร ทองค า 
 33. นายคมกริช  กลิ่นอาจ 
 35. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
 36. นายภิญญาพัชญ์  แฉล้มฉัตร  
 
ข.  กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม   
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
  4. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
  6. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
  7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
  8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
  10. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 78.26% แล้ว   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
จะได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (ระบบออนไลน์และที่ตั้ง) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันพุธที่ 22  มิถุนายน  ๒๕๖5 
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันพุธที่ 22  มิถุนายน  ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 15 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย
ระเบียบวาระนี้ 
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จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรายงานการประชุม (หากมีประเด็นแก้ไขให้แจ้งเลขาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  วาระท่ี 3.1  ก าหนดการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 
   ความเป็นมา 
   ด้วย อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เข้าต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียว 
กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ green office ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดีต่อ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียง บัดนี้ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ตอบรับและแจ้งก าหนดการเข้าตรวจมายังอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
เรียบร้อยแล้ว ตรวจการประเมินส านักงานสีเขียว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) และมีรายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจ ดังนี้ 
   1. นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร (online) ตรวจหมวด 1  
   2. นายทรงชัย ศักดิ์สมานชัย หน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (online) ตรวจหมวด 2  
   3. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (online) ตรวจหมวด 3 
   4. นางสาวฆริศา อยู่ป้อม หน่วยงาน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 4 (onsite) ลงพื้นที่จริง  
ตรวจหมวด 4 และ 5  
   5. นายพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ ผู้ประสานงาน (online) ตรวจหมวดที่ 6  
จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 
  

  ประเด็นเพื่อทราบ ก าหนดการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 
 

   มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให้ด าเนินการ ดังนี้  
  - วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรม 5 ส. ขอให้ทุกห้องส านักงานในอาคาร 14 

ด าเนินการท า 5 ส.  
  - วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จะขอเข้าตรวจสภาพแวดล้อม

ของทุกห้องส านักงาน พร้อมนัดประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อม เวลา 09.00 น. ชั้น 8  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว และภาคบ่ายลงพ้ืนที่ตรวจจริง  
   

  วาระท่ี 3.2 การกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานระบบ Green Office System 
   ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่
สมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ด าเนินการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
Green Office System ให้เสร็จก่อนตรวจ 7 วัน ทีh่ttps://greenoffice.deqp.go.th/index.php   
จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบและด าเนินการ โดยขอนัดหมายเลขานุการและ

https://greenoffice.deqp.go.th/index.php?fbclid=IwAR1b_duxfoxh2V13CBlouywttl8p6L7MRK5rG0hYuWcJwL4wtTCqlx29MJU
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ผู้ช่วยเลขานุการหรือผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลที่ต้องกรอก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 

  ประเด็นเพื่อทราบ การกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานระบบ Green Office System 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
  โดยขอเชิญเลขาทุกหมวดประชุม วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก  
ชั้น 4 เพ่ือตรวจสอบเอกสารและอัพโหลดหลักฐานเข้าระบบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    วาระท่ี 4.1 พิจารณาผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
เพ่ือด าเนินการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว green office นั้น  
จึงขอให้กรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวน าเสนอผลการตรวจดังกล่าวต่อที่ประชุม จึงเรียนมา 
เพ่ือพิจารณา  

  ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบผลการตรวจและขอให้ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการฯ  

   
  วาระท่ี 4.2 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 2563-2565 

   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
ได้ก าหนดให้ทุกหมวดด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลผลงานให้แล้วเสร็จ ประจ าปี 2563-2565 นั้น  
จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมน าเสนอผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุม จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
  
    ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณารายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 2563-2565 
    
 หมวด 1 ตามเกณฑ์ก าหนดว่าต้องมีการตรวจปีละ 1 ครั้ง แต่ 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจ 1 ครั้ง 
 หมวด 2 ด าเนินการอัพโหลดข้อมูลขึ้นในระบบแล้ว  

- การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีการออกแบบระบบโดยใช้ระบบของ
มหาวิทยาลัย HRDs แต่ยังไม่ได้ให้คะแนนแต่ละคน ซึ่งในปีถัดไปจะขอกรรมการฯ ใช้ระบบของมหาวิทยาลัย 
ในการให้คะแนน 
 หมวด 3 ด าเนินการไปแล้ว 90%  เหลือข้อมูลน้ ามัน  และขอความร่วมมือแต่ละหน่วยในการลงพื้นที่
ตรวจการใช้พลังงาน ปิดแอร์ ปิดไฟ  
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 หมวด 4 การจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนเป็นใช้บริษัทเอกชน แต่พ้ืนที่รับผิดชอบ
ยังเป็นของอบต.  

- เส้นทางการก าจัดขยะ ต้องมีการทบทวนเป็น 5 ประเภท เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
ท าให้มีเพ่ิมขยะอันตราย   

o ในช่วงเป็นโรงพยาบาลสนาม จะขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการจัดการ 
o ในสถานการณ์ปกติ เนื่องจากอบต.ยังไม่มีข้ันตอนในการจัดเก็บจึงใช้วิธีจัดเก็บ

ขยะติดเชื้อเบื้องต้น อาคาร 14 จะด าเนินการแยกถังขยะ เพ่ิม 1 ถังส าหรับขยะติดเชื้อ แม่บ้านจะด าเนินการ
รวบรวมไว้จุดทิ้งขยะ และจะใช้วิธีฉีดสเปรย์ 3 วัน ก่อนอบต.จัดเก็บ  

- มีปัญหาเรื่องการบ าบัดน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัย ท าให้ค่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากจุลินทรีย์
ในระบบน้ ามีปัญหาในช่วงที่มหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะด าเนินการรายงานตามจริง แตอ่าคาร 
14 ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการห้ามสูบบุหรี่ทุกจุด 
 หมวด 5 จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและตรวจสอบทางหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หมวด 6 ในโอกำสต่อไปหรือปีถัดไปจะขอให้มหำวิทยำลัยเพ่ิมข้อมูลกำรคัดเลือกโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์มรำยงำนกำรเดินเพ่ือง่ำยต่อกำรจัดเก็บข้อมูล 
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม  
    ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือไว้ใช้ส าหรับการบ าบัดน้ า
เสีย และมีผู้ดูแลตรวจวัดคุณภาพน้ า 2 เดือนครั้งนั้น บัดนี้ขอแจ้งว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียได้เสียเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565 จึงไม่สามารถวัดคุณภาพน้ าได้ จึงเรียนกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา  
    ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
    มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรเสนอของบประมาณในการซ่อมแซมเป็นระบบใหญ่  
 
  วาระท่ี 4.4 พิจารณาประเมินความสอดคล้องของทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินงาน
จัดการสิ่งแวดล้อมของส านักงาน 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ได้มีการจัดท าทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี และผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายได้พิจารณาและ
ประเมินความสอดคล้องของทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการด าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมของส านักงาน
แล้วนั้น บัดนี้ จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
 
   ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาประเมินความสอดคล้องของทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กับการด าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมของส านักงาน 



๖ 

 

 
    มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให้นิติกรด าเนินการจัดท าทะเบียนกฎหมาย
และพิจารณาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
   วาระท่ี 4.5 พิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563-2565 
   ความเป็นมา 
   จากข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายใน
อาคารส านักงานฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยพนักงานของส านักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม และมาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด พบว่า ในระยะเวลา 
3 ปี ส านักงานฯ มีแนวโน้มในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2565  
   แต่จากการค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของส านักงานฯ 
จะพบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการซื้อพลังงานภายนอก
องค์กร (Indirect Greenhouse Gas Emission  from purchased Energy) หรือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้ไฟฟ้าในอาคาร มีค่าสูงทุกปี ซึ่งส านักงานฯได้ให้ความส าคัญโดยรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร
ดังกล่าวและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการค านวณ ไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยมีการปรับ
มาตรการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว มาตลอด 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
           1. ปี 2563 ส านักงานฯ มีมาตรการตามแผนการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพ่ือ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 10 จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกเดิมที่ส ารวจได้ในปี 
2562 ซึ่งพบว่า ปีดังกล่าวส ารวจได้ เท่ากับ 128.23 tCO2e ต่อปี แต่ในปี 2563  ส านักงานฯ ส ารวจได้ 
86.30 tCO2e ต่อปีลดลงร้อยละ 67.30 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับปีดังกล่าว  
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 มีการปิดอาคารและใช้มาตรการ Work from home 
ซึ่งท าให้การใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรน้อยลง ส่งผลถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงตามด้วย 
            2. ปี 2564 ส านักงานฯ มีการปรับเปลี่ยนมาตรการตามแผนการลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานเพ่ือปริมาณก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ให้ลดลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 พบว่า ปีที่ผ่านมา
ส ารวจปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 86.30 tCO2e ต่อปี แต่ปี 2564 ส ารวจได้ 106.68 tCO2e ต่อปี  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง   ร้อยละ 80.89 เนื่องจาก ส านักงานฯ เปิดอาคารเพ่ือปฏิบัติงานและเปิดให้นักศึกษา
เข้ามาเรียนเต็มรูปแบบ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในปริมาณมาก ส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงขึ้นตาม ผลกระทบดังกล่าวได้มีการประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว โดยการ
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการด าเนินการด้านใช้ทรัพยากรและพลังงานตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด 
   3. ปี 2565 ส านักงานฯ ได้การด าเนินการด้านใช้ทรัพยากรและพลังงานตามที่ประกาศไว้
อย่างเคร่งครัด จากข้อมูลที่ส ารวจได้ ในระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2565) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ประเภทที่ 2 มีค่าเท่ากับ 45.30 tCO2e หากเทียบกับค่าเดิมในปี 2564 คือ 106.68 tCO2e ต่อปี พบว่า 
ส านักงานฯ สามารถลดการปลดปล่อยได้ร้อยละ 42.46 ซึ่งมาจากผลของการด าเนินงานตามมาตรการ  
จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา  
 
    ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจ าปี 2563-2565 
 



๗ 

 

 
    มติที่ประชุม  
   เห็นชอบตามเสนอ โดยในปีนี้ ส านักงานฯ มีแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากร และลด
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทางเลือก 
ในพ้ืนที่อาคารส านักงานเพ่ือลดสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าเดิม และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด . 
ซึ่งจะเริ่มรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2566 ต่อไป 
 

   วาระท่ี 4.6 พิจารณาเส้นทางการน าเสนอผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
   ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
จะได้รับการตรวจการประเมินส านักงานสีเขียว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ในการนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมการในการ
น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน เลขานุการจึงได้จัดท าร่างเส้นทางการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม 
จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา  
    ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาเส้นทางการน าเสนอผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
 
    มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
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๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ขอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานแต่ละหมวด หมวดละครึ่งหน้า เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานเสนอ
กรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565  

เลิกการประชุมเวลา ๑6.4๐ น. 
 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมส านักงานสีเขียว 
 


